

Số: **149** /TB-UBND

Quảng Ninh, ngày **21** tháng 6 năm 2018

**THÔNG BÁO**

**Kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 06 năm 2018  
tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh**

Ngày 15 tháng 06 năm 2018, tổng số có 130 công dân đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh với 56 vụ việc, gồm công dân ở các địa phương: Hạ Long 19 vụ, 32 người; Quảng Yên 1 vụ, 6 người; Uông Bí 10 vụ, 24 người; Cẩm Phả 10 vụ, 42 người; Móng Cái 4 vụ, 4 người; Đông Triều 06 vụ, 12 người; Vân Đồn 2 vụ, 2 người; Hải Hà: 01 vụ, 01 người; Hoành Bồ: 02 vụ, 02 người; Bình Liêu 01 vụ, 01 người.

Đoàn đông người: 04 đoàn:

1. 59 hộ dân khu tập thể 4 tầng (Lô C, D) thuộc Tổ 3 và Tổ 5, khu Tân Lập 7, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, kiến nghị về việc một số nội dung liên quan đến chất lượng công trình nhà Chung cư CC1, hệ thống phòng cháy chữa cháy, bố trí tái định cư do Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nhà hạ tầng - Vinacomin làm chủ đầu tư: 43 người.

2. Ông Hoàng Mai Anh, cùng đại diện một số hộ dân tổ 2, 5,6, khu 6, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, kiến nghị liên quan đến việc thu hồi, bồi thường cho các hộ dân thuộc diện GPMB khi thực hiện dự án chỉnh trang cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ Ngã 3 Cứu Hỏa đến Cầu Trắng: 11 người.

3. Đại diện một số hộ dân khu Liên Phương, phường Phương Đông, thành phố Hạ Long, khiếu nại liên quan đến việc hỗ trợ cho các hộ dân thuộc diện bồi thường dự án cải tạo, mở rộng nâng cấp Quốc lộ 18A, đoạn Uông Bí – Bắc Ninh: 15 người

4. Bà Vũ Thị Thùy cùng đại diện các hộ dân khu 3, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, kiến nghị liên quan đến việc thi công hầm chui dân sinh đường nối Hạ Long – Cầu Bạch Đằng ảnh hưởng đến đường dân sinh của các hộ dân: 6 người.

Hội đồng Tiếp dân của tỉnh đã tiếp và có ý kiến chỉ đạo đối với 06 vụ việc, cụ thể:

**Thị xã Quảng Yên**

1/ Vụ việc các ông, bà đại diện các hộ dân khu 3, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, kiến nghị liên quan đến việc thi công hầm chui dân sinh đường nối Hạ Long – Cầu Bạch Đằng ảnh hưởng đến đường dân sinh của các hộ dân.

Tiếp nhận đơn, giao Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp lịch làm việc để lãnh đạo UBND tỉnh cùng các ban, ngành chức năng trực tiếp kiểm tra thực tế công trình vào 8 giờ 30 ngày 16/6/2018. Trên cơ sở đó, xem xét, giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân.

### **Thành phố Uông Bí**

2/ Vụ việc của các ông, bà đại diện cho các hộ dân khu Bí Giàng, phường Yên Thanh thành phố Uông Bí, khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 1276/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí liên quan đến bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện dự án Xây dựng –kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Trung tâm phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí.

Tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, xác minh, báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh để ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2) theo quy định của pháp luật.

### **Thị xã Đông Triều**

3/ Vụ việc ông Nguyễn Nhân Nghi, thôn Yên Hợp, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, đề nghị được mua 02 ô đất thuộc khu dân cư thôn Yên Thọ, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều.

Tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Đông Triều kiểm tra, rà soát nội dung đề nghị của công dân, xem xét, giải quyết và trả lời theo thẩm quyền.

4/ Vụ việc của ông Bùi Văn Biên, đại diện cho các hộ dân thôn Bắc Sơn, xã Bình Khê, huyện Đông Triều, đề nghị Đoàn thanh tra xác minh của tỉnh về việc một số sai phạm trong việc làm đường nông thôn giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của các hộ dân.

Tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh lập biên bản xác định rõ từng nội dung đơn của công dân đã giải quyết và nội dung chưa được xem xét thỏa đáng, các hộ dân nếu có tình tiết mới đề nghị cung cấp để Đoàn thanh tra tiếp tục xem xét, giải quyết, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc trên.

5/ Vụ việc của bà Phạm Hồng Thơm, thôn Lâm Xá 4, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều với nội dung (1) Tô cáo Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều có dấu hiệu bao che cho một số cán bộ đảng viên xã Hồng Thái Tây lợi dụng chức vụ lập giấy tờ giả mạo chữ ký để chiếm đoạt GCNQSD đất của gia đình bà; (2) Đề nghị giám định chữ ký giả mạo của ông Huấn và ông Bùi Văn Nhị (chồng bà Thơm) tại 02 bản: Bản tiêu đơn quản lý đất đai của HTX nông nghiệp đối với hộ xã viên sau điều chỉnh năm 1998 (bản photocopy) và biểu chuyển đổi ao nuôi cá vùng II thủy sản năm 2004 (bản photocopy) do Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái Tây cung cấp cho bà; (3) Đề nghị xem xét trách nhiệm đối với cán bộ giả mạo chữ ký để chiếm đoạt tài sản của gia đình bà.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều căn cứ quy định của pháp luật và thẩm quyền để tiếp nhận đơn và giải quyết các nội dung tố cáo của công dân. Báo cáo kết quả giải quyết với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/7/2018.